

BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA UBND XÃ ĐỨC MINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Xã Đức Minh là một xã nông nghiệp, nằm phía Tây thành phố Đồng Hới, có diện tích tự nhiên 557,20 ha, dân số 8.914 khẩu, 1.950 hộ và có 11 thôn. Người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp - ngành nghề phụ, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,47% còn cao so với các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Trong những năm qua, bám sát mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác xây dựng chính quyền nhất là việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND các cấp đã quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, đưa đời sống ngày càng một nâng cao, nhiều hộ gia đình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả, phát triển kinh tế trang trại, gia trại kết hợp chăn nuôi trồng trọt, kinh doanh buôn bán, sản xuất hàng hóa nên đã có nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

1. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình; Đặc biệt là Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đồng Hới về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND xã đã chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tại thành phố Đồng Hới, Hội đoàn thể xã, chỉ đạo các ngành có liên quan, các Trưởng thôn để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; Thực hiện rà soát, kiểm tra, cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, có nhu cầu vay vốn về nhà ở đối với những hộ có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xác nhận đối với học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để Ngân hàng làm căn cứ cho vay vốn; công tác cho vay được bình xét chặt chẽ, công khai, dân chủ và đúng đối tượng từng chương trình.

- Chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thường xuyên giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, quan tâm rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để thực hiện bình xét cho vay nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh giúp người dân thoát nghèo và tránh tái nghèo.

- Việc điều tra rà soát hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiến hành thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình, kịp thời nhằm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng được thụ hưởng, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, cải tạo và nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có nhà ở mới khang trang, chắc chắn.

- Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đến người dân chấp hành tốt các quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ của người vay vốn, đồng thời làm tốt khâu rà soát bình xét đối tượng vay vốn tại thôn, tại Tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo công khai, gắn với quyền lợi và trách nhiệm, nâng cao ý thức tự giác có trách nhiệm với khoản vay, giảm tình trạng chây ì, lợi dụng chính sách ưu đãi.

2. Hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-TC/TW

Xác định tín dụng chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là công cụ hữu ích cho cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, cải thiện thu nhập cho người dân. Trong 5 năm qua UBND xã đã nỗ lực, quyết tâm trong việc triển khai thực hiện và thu được những kết quả đáng trân trọng.

Đến nay, trên địa bàn xã thực hiện 11 chương trình cho vay, với số dư nợ trên 17 tỷ đồng, là địa phương thực hiện và chấp hành tốt nhất việc trả nợ vay và sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả trên địa bàn thành phố. Hiện nay có trên 800 số hộ vay vốn, bình quân mỗi hộ dư nợ 30 triệu đồng, giúp cho 800 hộ có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động, phát triển sản xuất chăn nuôi, hàng năm cung cấp cho thị trường hàng ngàn con gia súc gia cầm. Nhờ vay vốn tín dụng chính sách, trên địa bàn ngày càng có nhiều mô hình làm ăn phát triển, như mô hình trồng rau sạch, mô hình nuôi lợn, gà, vịt, hàng năm đưa lại thu nhập cho các hộ gia đình hàng chục triệu đồng. Nhờ nguồn vốn cho vay của NHCSXH, hiện nay trên địa bàn 100% các hộ gia đình đều có công trình trình nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo, hợp vệ sinh; nhiều con em địa phương được hỗ trợ vay vốn học sinh, sinh viên nên đã hoàn thành rất tốt chương trình học nghề, hoàn thành chương trình đại học, mở rộng tương lai cho các em có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện ước mơ của mình.

Trong 5 năm qua nhờ thực hiện tốt Chỉ thị số 40- CT/TW mà đời sống nhân dân trên địa bàn nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đã giúp cho 70 hộ dân thoát nghèo bền vững, 100 hộ dân ổn định đời sống và sản xuất, không có hộ đói, 95% hộ có nhà kiên cố, nhờ nguồn vốn ban đầu mà nay đời sống các hộ đã phát triển đi lên, có hộ đã mua sắm được nhiều vật chất, tiện nghi phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày, mua sắm thêm máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất, có nhiều hộ gia đình nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách để làm giàu chính đáng và tích lũy để mang lại hữu ích cho gia đình và xã hội.

3. Một số tồn tại, khó khăn

- Một số chi bộ thôn chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn có lúc chưa được đồng đều;

- Nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại địa phương là rất nhiều, tuy nhiên nguồn vốn này chưa được đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu để tạo công ăn việc làm và giải quyết việc làm cho nhân dân.

4. Một số Giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách trong thời gian tới

- Đảng ủy, UBND tiếp tục tích cực chỉ đạo các Trưởng thôn phối hợp thật chặt chẽ với NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn để quản lý chặt chẽ vốn vay tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn; tích cực tham gia xử lý thu hồi các khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ xấu, đặc biệt các món nợ có khả năng quá hạn do chây ỳ, ỷ lại; gắn trách nhiệm của các Trưởng thôn vào việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo chặt chẽ trong việc bình xét các đối tượng vay vốn theo đúng quy định, đồng thời tổ chức lồng ghép phối hợp hoạt động tín dụng với các chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm, tập huấn chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giúp người vay vốn có kiến thức sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả nợ tốt cho ngân hàng.

- Chỉ đạo các tổ chức hội: Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh nhận ủy thác với NHCSXH phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác đã ký kết.

- Chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

- Chỉ đạo bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, hộ vay thực sự có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, lao động, học tập, nâng cao điều kiện sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vay vốn đúng mục đích, có hiệu quả, duy trì kiểm tra, đôn đốc không để nợ quá hạn xảy ra.

5. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị các Bộ, ngành, NHCSXH xem xét cân đối bổ sung nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của những hộ đã thoát nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn để thực hiện mở rộng phương án sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động trên địa bàn toàn thành phố.